

บทที่ 3

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มียุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดังนี้

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 1.4 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.5 เสริมสร้างและอนุรักษ์ความเป็นไทย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน 1.7 ส่งเสริมระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฝ่ายบริหารและ ฝ่ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	2.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและความสามารถในระดับสากล 2.2 เสริมสร้างครูให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2.4 สร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม การเป็นประชาคมอาเซียน	ฝ่ายบริหารและ ฝ่ายบุคลากร

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>3.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล</p> <p>3.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ ความเป็นเลิศ</p> <p>3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3.4 ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม</p> <p>3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน</p>	ฝ่ายบริหาร
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน</p>	<p>4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.2 พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้</p>	ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารทั่วไป

ผังแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

